

NCT XÃ CHI LĂNG, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH:

# Phát huy bản lĩnh chính trị, là cầu nối giữa Đảng với dân

## ■ ĐĂNG QUANG

**Những năm qua, NCT xã Chi Lăng không chỉ nêu gương sáng trong lao động sản xuất, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới (NTM) mà còn phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở....**

**D**ù ở vị trí công tác nào, NCT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho cấp ủy Đảng, chính quyền, là cầu nối giữa Đảng với dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều NCT được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, Hội các cấp biểu dương, khen thưởng góp phần nâng cao vị trí, vai trò.

Hiện Hội NCT xã có 2.158 hội viên, chiếm tỉ lệ 19,4% dân số, tỉ lệ tập hợp vào Hội 99,8%, sinh hoạt tại 8 Chi hội ở khu dân cư, có 20 NCT tham gia công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội và các tổ dân vận, hòa giải... Trong đó, có 3 người là Bí thư chi bộ, 1 người là trưởng thôn, 1 người là phó

trưởng thôn, 1 người là Phó Chủ tịch MTTQ xã... Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kì 2021-2026, hay tổ chức bầu cử trưởng thôn, trưởng tiểu khu, NCT ở cơ sở tích cực vận động con cháu tham gia với tỉ lệ cao nhất. Thường xuyên đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề bức xúc liên quan đến quản lí đất đai, bảo vệ môi trường, chế độ, chính sách của NCT... để các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Năm qua, Hội NCT xã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp giải quyết tốt những vấn đề về an ninh trật tự, hòa giải thành công một số vụ việc phức tạp, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, cung cấp cho lực lượng công an 8 nguồn tin, phối hợp quản lí, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tạo điều kiện giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng NTM, Hội NCT các cấp phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tích cực vận động gia đình, hội viên, con cháu hiến 110m<sup>2</sup> đất,

đóng góp 354 ngày công xây dựng công trình hạ tầng cơ sở ở địa phương. Thực hiện hoả táng, điện táng người chết và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và kỉ niệm ngày truyền thống....

Với những kết quả đạt được, Hội NCT xã được tặng Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của BDD Hội NCT tỉnh; được cấp trên xếp loại "Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ" 5 năm liền.

Trong năm 2025 và những năm tới, Hội NCT xã Chi Lăng phát động đợt thi đua đặc biệt, chào mừng 30 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5); 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và các ngày lễ lớn. Tiếp tục động viên hội viên, NCT đóng góp công xây dựng NTM, đô thị văn minh, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương để NCT được hưởng đầy đủ mọi chính sách do Nhà nước quy định. Tạo mọi cơ hội cho NCT còn khả năng sức khỏe, kinh nghiệm tham gia vào các tổ chức nhằm phát huy vai trò NCT.

Những đóng góp của NCT xã Chi Lăng đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của lớp người "cây cao, bóng cả" trong các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương■